


ส่วนงาน สำนักบริหารโครงการ 1 โทร. 305ที่ สบค 01/ ๒๘วันที่ ๑๘ มีนาคม 2562

เรื่อง รายงานผลกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการพัฒนา
เส้นทางหมายเลข 12 (R12) ช่วงเมืองท่าแขก-จุดผ่านแดนนาเพ้า สปป. ลาว ณ ที่ว่าการแขวงคำม่วน
สปป.ลาว

เรียน ผู้อำนวยการ สพพ. (ผ่านรองฯ กิรติฯ) 

ตามที่ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้ดำริให้สำนักบริหารโครงการ 1 (สบค. 1) จัดทำรายงานผลกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 12 (R12) ช่วงเมืองท่าแขก-จุดผ่านแดนนาเพ้า สปป. ลาว เพื่อนำข้อมูลไปแสดงบนเว็บไซต์ สพพ. เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) นั้น

สบค.1 ขอเรียนว่า นายกิรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สพพ. นายทวิสิทธิ์ อยู่ประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและโครงการ นางสาวหทัยทัต มหาสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ 1 นายมงคล เจริญศรี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักนโยบายและแผน (สนพ.) นางสาวเกตนัน ถิ่นธานี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ (สบค. 1) นายเกียรติศักดิ์ ภัคมาตร์ วิศวกร พร้อมด้วยคณะผู้แทนกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาในงานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดสำหรับโครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 12 (R12) ช่วงเมืองท่าแขก-จุดผ่านแดนนาเพ้า สปป. ลาว ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ ที่ว่าการแขวงคำม่วน สปป.ลาว และได้จัดทำรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมตามนัยที่กล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวหทัยทัต มหาสุคนธ์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ 1



รายงานผลกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
โครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 12 (R12) ช่วงเมืองท่าแขก-จุดผ่านแดนนาเพ้า สปป. ลาว
ณ ที่ว่าการแขวงคำม่วน สปป.ลาว
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2561

เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2561 ผู้แทนสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) นำโดย นายเกียรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สพพ.พร้อมด้วย คณะผู้แทนกรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาในงานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียด สำหรับโครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 12 (R12) ช่วงเมืองท่าแขก-จุดผ่านแดนนาเพ้า สปป. ลาว ร่วมกับ นายบุญมี พิมมะสอน รองเจ้าแขวงคำม่วนและผู้แทนจากกรมข้าวทาง สปป.ลาว ได้เข้าร่วมการประชาสัมพันธ์ โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับโครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 12 เพื่อสร้างความเข้าใจ เผยแพร่ข้อมูลโครงการ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่อ โครงการ โดยกิจกรรมได้ดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น อันจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีต่อทุกฝ่าย ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จำแนกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ (1) ผู้แทนจากหน่วยงานราชการระดับแขวง อาทิ หัวหน้าแผนก วัฒนธรรม หัวหน้าแผนกแผนการและการลงทุน และท่องเที่ยว เป็นต้น (2) หน่วยงานราชการระดับเจ้าเมือง อาทิ รองเจ้าเมืองมหาไซย เจ้าเมืองหินบูนร์ม เจ้าเมืองยมราช เจ้าเมืองบัวละพา เป็นต้น (3) กลุ่มผู้แทน หน่วยงานธุรกิจ อาทิ บริษัท MCS Mining industry ลาว จำกัด และ (5) ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียจากโครงการ

บรรยากาศการประชุม



